



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักกำกับและตรวจสอบ (คณะทำงานหมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผน  
การดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) โทร. ๐ ๒ ๘๓๑ ๘๓๒๘ - ๘

ที่ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ “เพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิลสู่สำนักงานสีเขียว  
อย่างยั่งยืนของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗”  
(ในรอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ (ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว  
(Green Office) ของสำนักกำกับและตรวจสอบ)

ตามที่สำนักกำกับและตรวจสอบ ได้มีคำสั่งสำนักกำกับและตรวจสอบ ที่ ๑๕/๒๕๖๖  
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานดำเนินการสำนักงาน  
สีเขียว (Green Office) (หมวดที่ ๑ - หมวดที่ ๖) ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่  
ในการดำเนินการขับเคลื่อนสำนักกำกับและตรวจสอบเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้เป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสำนักกำกับและตรวจสอบเป็นสำนักงานสีเขียว  
(Green Office) คณะทำงานหมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบายฯ จึงได้เสนอให้มี โครงการ “เพิ่มมูลค่าขยะ  
รีไซเคิลสู่สำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน” ของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากพิจารณาวิเคราะห์แล้วเป็นปัญหาสำคัญของสำนักกำกับฯ ในลำดับต้น ๆ  
ที่จะต้องนำมากำหนดเป็นมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการกำหนด  
เป็นแผนงานโครงการที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการฯ  
ดังกล่าว จากผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ (นายบุญสงค์ ทองอินทร์) เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม  
๒๕๖๗ และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานโครงการที่นำไปสู่  
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๖.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการ  
สิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๖.๒ ความสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุง  
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ที่ได้กำหนดไว้

ดังนั้น คณะทำงานหมวด ๑ การกำหนดนโยบายฯ จึงเห็นสมควรเสนอรายงานผล  
ความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการฯ ดังกล่าว (ในรอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖  
– มีนาคม ๒๕๖๗) มาเพื่อผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน  
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office) ได้โปรดพิจารณา โดยสรุป ดังนี้

การดำเนินงาน ...

**ผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน พร้อมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรค**

การดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน โครงการ “เพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิลสู่สำนักงานสีเขียว อย่างยั่งยืนของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕ กิจกรรม ปรากฏผล ดังนี้

กิจกรรม	ความถี่	ความเชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การประเมินของแต่ละหมวด	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<b>(๑) กิจกรรมที่ ๑</b> ศึกษา/วิเคราะห์หาข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเพิ่มมูลค่าขยะโดยการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ภายในสำนักกำกับฯ ที่ถูกต้อง	๑ ครั้ง/ปี	หมวด ๑	คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (คณะทำงานหมวด ๑)	มีการประชุมคณะทำงานหมวด ๑ การกำหนดนโยบายฯ ได้มีการประชุมเพื่อศึกษา/วิเคราะห์หาข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเพิ่มมูลค่าขยะขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักการพิมพ์ โดยการปรึกษาหารือขอราชการและมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างบุคลากรของสำนักกำกับและตรวจสอบ และบุคลากรของสำนักการพิมพ์ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากำกับดูแลเรื่อง (Green Office) ของสำนักกำกับฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ

กิจกรรม	ความถี่	ความเชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การประเมินของแต่ละหมวดฯ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
				<p>ขยะที่ถูกต้องและที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำหลักการจัดการขยะโดยใช้หลัก ๓Rs มาเป็นกรอบแนวทางในการแก้ปัญหาที่มีนัยสำคัญของสำนักฯ</p>
<p><b>(๒) กิจกรรมที่ ๒</b>                      การให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียประเภทขยะต่าง ๆ ที่ถูกต้องให้กับข้าราชการและบุคลากรภายในสำนักฯ และตรวจสอบในภาพรวม (โดยอาจารย์สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งผู้แทนจากสำนักการพิมพ์ ในฐานะทำหน้าที่กำกับดูแล (Coaching) ให้คำแนะนำ สนับสนุน เพื่อทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น) (วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)</p>	<p>๒ ครั้ง/ปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>- คณะอนุกรรมการดำเนินการสำนักงานสีเขียวด้านนโยบายและการสื่อสารร่วมกับสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล                      - คณะทำงานหมวด ๑-๖</p>	<p>คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักฯ กับและตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (คณะทำงานหมวด ๑-๖)</p>	<p>มีการให้ความรู้ คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักฯ กับและตรวจสอบรวมทั้ง คณะทำงานหมวด ๑-๖ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเพื่อการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการตระหนักรู้ต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม</p>

กิจกรรม	ความถี่	ความเชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การประเมินของแต่ละหมวด	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
				<p>และวิธีแก้ไข ตลอดจนทั้งสามารถ นำความรู้และความเข้าใจที่ได้รับมาใช้ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ในการดำเนิน ชีวิตประจำวัน และใช้เป็น แนวทางการ ปฏิบัติงาน ขับเคลื่อน สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามเกณฑ์การ ประเมินสำนักงาน สีเขียว (Green Office) กล่าวคือ (๑) กิจกรรมการ สร้างความเข้าใจ และแนะนำ แนวทางการ ดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว ของสำนักกำกับ และตรวจสอบ (หมวด ๑ - หมวด ๒) โดย วิทยากรจาก ผู้อำนวยการ สำนักการพิมพ์ (นางรักชนก เกศรทอง ) และที่มหาวิทยาลัย ตัวแทนจาก สำนักนโยบาย และแผน สำนัก ภาษาต่างประเทศ สำนักการ ต่างประเทศ และสำนักแรงงาน</p>

กิจกรรม	ความถี่	ความเชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การประเมินของแต่ละหมวดฯ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
				การประชุมและตัวเลขที่ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้(Green Office on Tour) เพื่อสร้างความเข้าใจและดำเนินตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
<p><b>(๓) กิจกรรมที่ ๓</b></p> <p>การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันมีสาเหตุเกิดจากปัญหาขยะประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงานของสำนักกำกับและตรวจสอบในภาพรวม ดังนี้</p> <p>๑) การจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรม How to ทิ้งขยะกำพร้าว ในรูปแบบต่าง ๆ</p> <p>๒) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic เพื่อให้เข้าใจง่าย และรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๒ ครั้ง/ปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>คณะทำงานหมวด ๑-๖</p>	<p>คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (คณะทำงานหมวด ๑-๖)</p>	<p>มีการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรม How to ทิ้งขยะกำพร้าว ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯ มีความรู้ “ขยะกำพร้าว” เพิ่มขึ้น เนื่องจากขยะกำพร้าวเป็นขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการจัดการขยะในขั้นตอนกลาง หรือขั้นตอนการจัดเก็บรวบรวมคัดแยก ปรับปรุงสภาพ ให้มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อการจัดการ</p>

กิจกรรม	ความถี่	ความเชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การประเมินของแต่ละหมวดฯ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุม, Website สำนักงานสีเขียว, Facebook Fanpage, Facebook Group : Senate Go Green และระบบสารบัญญัตอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น</p>				<p>เช่นเดียวกับขยะพลาสติกทั่วไป เนื่องจากขยะกำพร้าว้าประกอบด้วยวัสดุที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดรับซื้อ เพราะส่วนใหญ่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ หรือนำไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้ม รวมทั้งมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic เพื่อให้เข้าใจแบบง่าย ๆ</p>
<p><b>(๔) กิจกรรมที่ ๔</b>                      กิจกรรม “รักเรา รักโลก” (RECYCLE) โดยการร่วมใจกันเพิ่มมูลค่าขยะภายในสำนักกำกับฯ โดยการนำฝาชวดน้ำและชวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนกลาง และนำไปมอบให้กับแม่บ้านที่รับผิดชอบดูแลความสะอาดห้องน้ำประจำชั้น ๒ ฝั่งวุฒิสภา รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) กล่องใส่กระดาษทิชชู</li> <li>(๒) ตะกร้าเนกประสงค์</li> <li>(๓) ที่ใส่เครื่องเขียนรีไซเคิลจากขวดพลาสติก</li> </ol>	<p>๑ ครั้งปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>- คณะทำงานหมวด ๑-๖</p>	<p>คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักกำกับฯ และตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (คณะทำงานหมวด ๑-๖)</p>	<p>มีการจัดทำกิจกรรม ดังนี้ (๑) จัดทำ “กล่องใส่กระดาษทิชชู” ด้วยฝาชวดน้ำพลาสติก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนกลางและนำไปมอบให้กับแม่บ้านที่รับผิดชอบดูแลความสะอาดห้องน้ำประจำชั้น ๒ ฝั่งวุฒิสภาชั้น ทั้งนี้ เพื่อเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้และไม่ทิ้งขว้างสิ่งของที่สามารรถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และฝึกการวางแผนและ</p>

กิจกรรม	ความถี่	ความเชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การประเมินของแต่ละหมวด	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>(๔) การนำขวดน้ำพลาสติกใส (PET) ที่ใช้แล้วมอบให้กับ ปตท. เพื่อมารีไซเคิลตามโครงการ “เพื่อพี่ไม่ขวด” ของบริษัท ปตท. ให้กับพนักงานกวาดถนนปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้</p> <p>๔.๑) ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>๔.๒) ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๔.๓) ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๔.๔) ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>๔.๕) ครั้งที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p>				<p>ความสามัคคีในหมู่คณะ ผลของการจัดทำโครงการประดิษฐ์ “กล่องใส่กระดาษทิชชู” ด้วยฝาขวดน้ำพลาสติก พบว่าการประดิษฐ์ในครั้งนี้ทำให้ คณะผู้จัดทำ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกล่องใส่กระดาษทิชชูเป็นอย่างดี จึงสามารถทำกล่องใส่กระดาษทิชชูได้สำเร็จและทำให้มีความภูมิใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถทำให้มีนิสัยรักและดูแลสิ่งแวดล้อมได้</p> <p>(๒) มีการดำเนินการนำขวดน้ำพลาสติกใสที่ใช้แล้วมอบให้กับบริษัท ปตท. เพื่อมารีไซเคิลตามโครงการ “เพื่อพี่ไม่ขวด” ของบริษัท ปตท. ให้กับพนักงานกวาดถนนปฏิบัติหน้าที่</p>

กิจกรรม	ความถี่	ความเชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การประเมินของแต่ละหมวดฯ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<b>(๕) กิจกรรมที่ ๕</b> การร่วมมือกันเพิ่มมูลค่าขยะภายในสำนักกำกับฯ โดยการจัดทำกระเป่าสานจากซองกระดาษ A4 เพื่อไว้ใช้ส่วนกลางของสำนักกำกับฯ และนำไปทำกิจกรรมร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร (STRONG) จิตพอเพียง ด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักกำกับฯ ในวัน (STRONG DAY) และนำไปมอบให้สำนักฯ ต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน	๑ ครั้ง/ปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง	หมวด ๑ - ๖	คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักกำกับฯ และตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (คณะทำงานหมวด ๑-๖)	-

(ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแผนการดำเนินงานโครงการฯ และแผนการติดตามการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้)

**หมายเหตุ : กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ**

(๔) กิจกรรมที่ ๔ (๒) ตะกร้าอเนกประสงค์ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

(๓) ที่ใส่เครื่องเขียนรีไซเคิลจากขวดพลาสติก (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

(๕) กิจกรรมที่ ๕ - การจัดทำกระเป่าสานจากซองกระดาษ A4

เพื่อไว้ใช้ส่วนกลางของสำนักกำกับฯ และนำไปทำกิจกรรมร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร (STRONG) ในวัน (STRONG DAY) (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

จึงเรียนมา ...



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจักได้แจ้งเวียนให้คณะทำงานหมวด  
ที่ ๒ - หมวดที่ ๖ รวมทั้งข้าราชการและบุคลากรของสำนักกำกับและตรวจสอบทราบโดยทั่วกัน  
ต่อไป



(นายชัยชนะ หนูอินทร์)

เลขานุการคณะทำงานหมวด ๑ การกำหนดนโยบาย ฯ

(ผู้จัดทำ)



(นางสาวศิริพร พุดซ้อน)

หัวหน้าคณะทำงานหมวด ๑ การกำหนดนโยบาย ฯ

(ผู้ตรวจสอบ)



(นางธัญญา ศรีสุพรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ





ลำดับที่	รายละเอียดขั้นตอน การปฏิบัติงาน		พ.ศ. 2566				พ.ศ. 2567										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.			ธ.ค.
	(๔) การนำขวดน้ำพลาสติกใส (PET) ที่ใช้แล้วมอบให้กับ ปตท. เพื่อมารีไซเคิลตามโครงการ “เพื่อพี่ไม่กวาด” ของบริษัท ปตท. ให้กับพนักงานกวาดถนนปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้																		
	๔.๑) ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ปฏิบัติ		✓															
	๔.๒) ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗	ปฏิบัติ				✓													
	๔.๓) ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗	ปฏิบัติ							✓										
	๔.๔) ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗	ปฏิบัติ								✓									
	๔.๕) ครั้งที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ปฏิบัติ									✓								
๕	การร่วมใจกันเพิ่มมูลค่าขยะภายในสำนักกำกับฯ โดยการจัดทำ กระเป๋าสานจากของกระดาษ A4 เพื่อไว้ใช้ส่วนกลางของ สำนักกำกับฯ และนำไปทำกิจกรรมร่วมกับคณะทำงาน ขับเคลื่อนองค์กร (STRONG) จิตพอเพียง ด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักกำกับฯ ในวัน (STRONG DAY) และนำไปมอบให้สำนักฯ ต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน	แผน							✓	✓	✓	✓	✓						คณะทำงาน
		ปฏิบัติ																	ขับเคลื่อนฯ
																			สำนักงาน
																			สีเขียว
																			(Green Office)
																			คณะทำงาน
																			หมวด ๑-๖
หมายเหตุ : การติดตามความก้าวหน้า ให้ทำเครื่องหมายในช่องปฏิบัติ และแนบเอกสารการปฏิบัติงาน																			
ข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน																			
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ (ในรอบ ๖ เดือน)																			